



ฉบับที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

\*\*\*\*\*

**มรพส. รับนโยบาย ศธ. จัดประชุมแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System) เริ่มใช้ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นปีแรก**



เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกองบริการการศึกษาจัดประชุมแนวทางการปฏิบัติงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม ท.๔๑๐ อาคารที่ปวิษณู มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี **รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ** เป็นประธานในการชี้แจง ร่วมกับ **นางสาวประนอม หาญจริง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา** พร้อมด้วย คณบดี รองคณบดี ประธานสาขา เจ้าหน้าที่ดูแลงานวิชาการของคณะ และกองบริการการศึกษา เข้าร่วมรับฟังนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีนโยบายฯ ดังนี้

- ๑.) ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต้องเอื้อให้นักเรียนได้ใช้เวลาในห้องเรียนครบตามหลักสูตรเพื่อลดผลกระทบในการจัดการเรียนการสอนและนักเรียนละทิ้งห้องเรียนโดยสถาบันอุดมศึกษาไม่ควรเริ่มกระบวนการรับเข้าเร็วกว่าเดือนมกราคม
- ๒.) สถาบันอุดมศึกษาต้องนำผลการสอบส่วนกลาง เช่น GAT PAT วิชาสามัญ O - NET GPAX มาใช้ในการคัดเลือกทุกระบบทั้งระบบส่วนกลาง (Admission) ระบบรับตรง และโควตา โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่จัดสอบเองเพื่อลดการวิ่งรอกสอบและลดความตึงเครียดของนักเรียน รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
- ๓.) ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ควรให้ความสำคัญกับระบบส่วนกลาง (Admission) ส่วนสถาบันใดต้องการรับตรง จะต้องมีการมีเงื่อนไข เช่น การรับนักเรียนในพื้นที่ การรับนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด การรับนักเรียนดีเด่นพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ มีหลักการในการให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง ๑ สิทธิ์ในการตอบรับในสาขาที่เลือกเพื่อความเสมอภาค และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทบอ. ทุกแห่ง จะเข้าระบบ Clearing house เพื่อบริหาร ๑ สิทธิ์ของผู้สมัคร ซึ่งการคัดเลือกของทั้งประเทศจะมีทั้งสิ้น ๕ รอบ ได้แก่

**รอบที่ ๑ การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน :** สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

(ต่อจากหน้า ๑)

**รอบที่ ๒ การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ :** โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ระบุไว้สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือโควตาของโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะประกาศเกณฑ์การสอบให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาและเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์การสอบ

**รอบที่ ๓ การรับตรงร่วมกัน :** สำหรับนักเรียนในโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ. เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกได้ ๔ สาขาวิชาโดยไม่เรียงลำดับ แต่ละสถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนเอง

**รอบที่ ๔ การรับแบบ Admission :** สำหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ. เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ ๔ สาขาวิชาแบบมีลำดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนักตามที่ประกาศไว้ล่วงหน้า ๓ ปี

**รอบที่ ๕ การรับตรงอิสระ :** สถาบันอุดมศึกษาฯ รับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนต่อ การสอบคัดเลือกในแต่ละรอบเมื่อรับเสร็จจะทำการ Clearing คือ นักเรียน ๑ คน มี ๑ สิทธิในการยืนยันการเข้าศึกษาต่อในสาขาที่สอบได้ เมื่อยืนยันแล้วระบบจะตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ์สมัครสอบรอบต่อไป หากต้องการสมัครสอบรอบต่อไปจะต้องสละสิทธิ์ก่อน แต่หากมีการสมัครครั้งต่อไปโดยไม่สละสิทธิ์แล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับนโยบายดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้มีการร่างปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไว้แล้ว เพื่อรองรับระบบดังกล่าว โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

## สนช. บริการตรวจสอบบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ

โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ มรพส. เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการทำผลงานวิจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้คณาจารย์และบุคลากร ได้รับผลประโยชน์จากการทำวิจัย จึงมีแนวทางการให้บริการตรวจสอบความถูกต้องของบทความวิจัย หรือบทความวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อเป็นประโยชน์และสะดวกแก่ผู้ทำผลงานทางวิชาการ สามารถนำเสนอผลงานวิจัย บทความวิชาการ ได้อย่างถูกต้อง ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าของภาษา

ดังนั้น หากหน่วยงานใดประสงค์ให้ตรวจสอบบทความวิจัย หรือบทความวิชาการต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารไปยังโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

### สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัยผู้สนใจเข้าร่วม

### โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบพี่เลี้ยง

### หัวข้อ “การพัฒนาการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ คลังเตอร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/การบริหารจัดการ”

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560

เวลา 13.00 - 17.00 น.

ณ ห้องประชุมราชวดี อาคารศรีพิบูล

วิทยากรโดย

คุณกมลปชัย ณะกุลทิพย์

ประธานชมรมผู้ปลูกมะม่วงอำเภอเนินมะปราง

คุณสนธิ์ ชังกะเนาะ

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพมะม่วง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในโทร 7230 สายตรงโทร 055-267038

◆◆ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบพี่เลี้ยงหัวข้อ “การพัฒนาการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ คลังเตอร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/การบริหารจัดการ” วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชวดี อาคารศรีพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้สนใจร่วมโครงการฯ ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายงานวิจัย โทร. ๗๒๓๐ หรือ ๐๕๕ - ๒๖๗๐๓๘ (แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐)